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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ 
วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล   รองอธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ  บัวกนก  (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.พงศธร  คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๔. ผศ.สมศักดิ์  ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.ดร.สกลวรรณ  ห่านจิตสุวรรณ์  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.จําเนียร   มีสําลี (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือกิจจําเป็น) 
๑. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.ศิริพร  ควรคิด  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๑๐.๐๐   น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ สาขาท่ีงดรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ประธานฯ แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง            
ได้ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เรียบร้อยแล้วนั้น  แต่มีบางสาขาท่ีมีจํานวนนักศึกษาต่ํากว่า ๑๐ คน จึงขออนุญาตแจ้งสาขาวิชา         
ท่ีงดรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระดับปริญญาตรี ๔ ปี มีดังนี้  
 ๑. สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ  
 ๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  
 ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม   
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 ๑.๒ คําส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เก่ียวกับการ
บริหารวิชาการ 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เก่ียวกับการบริหารวิชาการ           
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ไม่ให้ขัดต่อระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยนั้น ขณะนี้ฝ่ายวิชาการได้จัดทําคําส่ังเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ี
ประชุมรับทราบ ร่วมกัน      
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๑.๓ การพิมพ์รายงานการลงทะเบียน ใบแจ้งชําระค่าลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน          
ผ่านระบบออนไลน ์
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้การพิมพ์รายงานการลงทะเบียน       
ใบแจ้งชําระค่าลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงินเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการชําระค่าลงทะเบียนของ
นักศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจะใช้ระบบการพิมพ์
รายงานการลงทะเบียน ใบแจ้งชําระค่าลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบออนไลน์ จึงเสนอท่ี
ประชุมรับทราบ ร่วมกัน 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ และสําหรับนักศึกษาปีท่ี ๑ ให้กองบริการการศึกษาพิมพ์เอกสาร
การลงทะเบียนให้ตามปกติ สําหรับนักศึกษาปีท่ี ๒ ขึ้นไป ให้คณะดําเนินการพิมพ์เอกสาร                    
การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๐ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมโอฬาร
ฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ นั้น  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๕ 
หน้า จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี้ รายงานการ
ประชุมหน้าท่ี ๒ วาระท่ี ๑.๒ ขอให้ปรับภาษาให้เหมาะสม และ วาระท่ี ๑.๓ ให้เปล่ียนคําว่า “เด็ก” 
เป็น “ผู้สมัคร”  
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 ๓.๑ การจัดทําเอกสาร ๒ ภาษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า  ตามท่ีกองบริการการศึกษาได้มีการปรับแก้ไขแบบฟอร์ม
เอกสารทางราชการ   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบร้อย
แล้วนั้น และเพ่ือให้ การดําเนินการจัดทําเอกสาร ๒ ภาษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้
คณะกรรมการพิจารณาแบบฟอร์มดังกล่าวอีกคร้ัง 
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 มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ทุกคณะพิจารณาแบบฟอร์มท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว อีกคร้ังหนึ่ง 
และนําส่งให้กองบริการการศึกษา ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี  
 
วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เนื่องด้วยขณะนี้มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ          
ระดับปริญญาตรี ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน ๙๕๓ คน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน ๙๕๓ คน   
  
 ๕.๒ แนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
(กศ.บป.) 
  ประธานฯ นําเสนอว่า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ได้เสนอโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) และเพ่ือให้แนว
ทางการจัดสรรงบประมาณโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงขอให้คณะนําข้อมูลโครงการกลับไปแก้ไขงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  มอบหมายให้คณะท่ีเสนอโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
(กศ.บป.)  กลับไปเพ่ิมเติมข้อมูลตามแบบฟอร์มแก้ไขกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (๑ ภาคการศึกษา) และนําส่งให้กองบริการการศึกษา 
ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
 ๕.๓ การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑           
ของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางการเปิดภาคเรียน         
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ร่วมกัน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ แผนการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ดังนี้ 
 ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ 
  - เร่ิมเรียนวันแรก       วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

- เรียนวันสุดท้าย        วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
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- ช่วงสอบปลายภาค    วันท่ี ๒๔ กันยายน – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ 

- เร่ิมเรียนวันแรก       วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
- เรียนวันสุดท้าย        วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

  - ช่วงสอบปลายภาค    วันท่ี ๑๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 
 ๕.๔ การงดรับนักศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอสาขาวิชาใดท่ีได้เปิดรับนักศึกษา และมีจํานวนนักศึกษาต่ํากว่า 
๑๐ คน มหาวิทยาลัยจะของดรับนักศึกษาในสาขาวิชานั้น และในขณะเดียวกันอาจารย์ในสาขาวิชา
นั้นจะต้องมาช่วยกันพัฒนาหรือย้ายไปรวมกลุ่มกับสาขาอ่ืนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      
วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐   น. 
 
 
 

 

              (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 


